

Số: 341 /ĐLĐT-KHKT
V/v báo cáo trả lời ý kiến,
kiến nghị của cử tri.

Đắk Tô, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: UBND huyện Đắk Tô.

Căn cứ công văn số 1384/UBND ngày 02/12/2021 của UBND huyện Đắk Tô về việc tham mưu xử lý, giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XIV. Điện lực Đắk Tô báo cáo những nội dung có liên quan như sau:

1. Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri thôn Đắk Mơ Ham - xã Pô Cô:

Đề nghị Điện lực Đắk Tô đầu tư nâng cấp đường dây và trạm biến áp, để đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phục vụ sản xuất của nhân dân trên địa bàn thôn. Thời gian qua, người dân không có điện 3 pha để phục vụ sản xuất, đồng thời TBA thường xuyên bị quá tải và ngắt điện đột ngột dẫn đến nhiều thiết bị điện của người dân bị hư hỏng. Nội dung này Nhân dân và chính quyền địa phương ý kiến, kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Điện lực Đắk Tô báo cáo như sau:

Thôn Đắk Mơ Ham được cấp điện từ nhánh rẽ đường dây 22 kV Đắk Tô - Ngọc Hồi tại trụ BT 46/1 thuộc địa bàn Thôn 1 xã Tân Cảnh. Đường dây này có khoảng 300 m cáp ngầm trung thế đi qua sân bay Phượng Hoàng - Tân Cảnh, 250m cáp bọc đi qua vườn cao su, còn lại là đoạn cáp trần vượt sông Pô Cô. TBA 37,5 kVA - 22/0,23 kV đặt tại trung tâm thôn cấp điện cho 41 khách hàng, với sản lượng điện tiêu thụ bình quân hàng tháng trong năm 2021 của cả thôn 2.570kWh/tháng. (Năm 2019 TBA này đã được nâng công suất từ 15kVA lên 37,5kVA). Với số hộ dân và sản lượng điện dùng hàng tháng như vậy, TBA 1 pha 37,5kVA đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của bà con nhân dân tại thôn.

Ngoài ra, đường dây và TBA được xây dựng đều đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, công tác kiểm tra, quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp định kỳ, đột xuất được đơn vị duy trì đúng tần suất, xử lý kịp thời những bất thường trên lưới điện. Từ năm 2020 đến nay tuyến đường dây và TBA cấp điện cho thôn Đắk Mơ Ham vận hành ổn định, không xảy ra sự cố. Ý kiến của cử tri sử dụng điện 01 pha không đảm bảo đủ điện và thường xuyên bị tắt đột ngột dẫn đến một số vật dụng sinh hoạt của dân bị hư hỏng là không có cơ sở.

Việc ý kiến kiến nghị nâng cấp đường dây điện từ 1 pha lên 3 pha để đảm bảo phục vụ nhu cầu của phụ tải sản xuất dùng điện 3 pha trên địa bàn thôn. Đây là nhu cầu chính đáng của người dân, đơn vị ghi nhận ý kiến và sẽ đề xuất lên cấp trên xem xét bố trí nguồn vốn để đầu tư trong những năm tới.

2. Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri khối 7 thị trấn Đắk Tô:

Đề nghị đầu tư xây dựng thêm trụ điện hạ thế tại tuyến đường Mai Hắc Đế, do trụ điện cũ đã di dời sang đường Huỳnh Đăng thơ dẫn đến việc kéo dây điện sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại đường Mai Hắc Đế xã hơn, gây mất an toàn.

Nhận được ý kiến kiến nghị của cử tri, đơn vị đã cử cán bộ kỹ thuật đến phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra thực tế hiện trường. Trên tuyến đường Mai Hắc Đế mà cử tri có ý kiến kiến nghị, có khoảng hơn 10 hộ dân sinh sống, cách lưới điện hạ thế hiện có từ 100-200m, đường dây sau công tơ kéo qua vườn của người dân. Đơn vị ghi nhận ý kiến kiến nghị và đã cho khảo sát thực tế hiện trạng để lập phương án đề xuất lên cấp trên đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 (Vì năm 2022 kế hoạch đầu tư xây dựng đã được phê duyệt không thể bổ sung).

Vậy Điện lực Đắk Tô báo cáo UBND huyện Đắk Tô được rõ.
Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Đông Xuân Nhung